

**รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง**  
**สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐**  
**วันจันทร์ ที่ ๒๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐**  
**ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง**

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญนะ ตามล	ประธานสภา อบต.เมืองจัง	บุญนะ ตามล	
๒	นายบุญธรรม แสนดวงแก้ว	รองประธานสภา อบต.เมืองจัง	บุญธรรม แสนดวงแก้ว	
๓	นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์	เลขานุการสภา อบต.เมืองจัง	ศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์	
๔	นายทัตธน หาดพรม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑	ทัตธน หาดพรม	
๕	นางสุภาภรณ์ รุ่งเรือง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒	สุภาภรณ์ รุ่งเรือง	
๖	นายณรงค์ ว่างอินทร์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓	ณรงค์ ว่างอินทร์	
๗	นางธัญญารัตน์ ปัญญา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔	ธัญญารัตน์ ปัญญา	
๘	นางสันต์ฤทัย แก้วใส	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	สันต์ฤทัย แก้วใส	
๙	นายชเนรินทร์ บัวผัน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	ชเนรินทร์ บัวผัน	
๑๐	นางประกอบ ไชยชนะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	ประกอบ ไชยชนะ	
๑๑	นายวิฑูร วรณัฐสิรภพ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	วิฑูร วรณัฐสิรภพ	
๑๒	นายอนันต์ สุริยศ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	อนันต์ สุริยศ	
๑๓	นางละเอียด เตชะเสนา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	ละเอียด เตชะเสนา	
๑๔	นายอภิวัฒน์ สอดสี	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	อภิวัฒน์ สอดสี	
๑๕	นางระเบียบ กะรัตน์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	ระเบียบ กะรัตน์	
๑๖	นายรุ่ง อินตะวงค์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	รุ่ง อินตะวงค์	
๑๗	นางบุญทุม สุขใจ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	บุญทุม สุขใจ	
๑๘	นายอำนาจ สงคราม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	อำนาจ สงคราม	
๑๙	นายประสิทธิ์ สุริยา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	ประสิทธิ์ สุริยา	
๒๐	นางจำเนียร ม้าแก้ว	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	จำเนียร ม้าแก้ว	

ผู้ไม่มาประชุม - ๑. นายพิทยา วิชัยยา

## ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสำรวย ผัดผล	นายก อบต. เมืองจ้ัง	สำรวย ผัดผล	
๒	นายธีรศักดิ์ โคกมา	รองนายก อบต. เมืองจ้ัง	ธีรศักดิ์ โคกมา	
๓	นายม้าย สงคราม	รองนายก อบต.เมืองจ้ัง	ม้าย สงคราม	
๔	นางบัวตอง ธรรมมะ	เลขานุการนายกอบต.เมืองจ้ัง	บัวตอง ธรรมมะ	
๕	นายประสิทธิ์ จันท์ดี	นักวิชาการเกษตร	ประสิทธิ์ จันท์ดี	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์ เลขาธิการสภาฯ

ตรวจองค์ประชุม เมื่อครบองค์ประชุม จึงเสนอให้ประธานสภาฯกล่าวเปิดการประชุม  
สภาฯตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลเมืองจ้ัง และระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์ เลขาธิการสภาฯ

อ่านประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจ้ัง และระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุม  
ทราบ และเชิญประธานสภาฯดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

๑.นายพิทยา วิชัยยา ได้ขออนุญาตลา เนื่องจากหมอนัดที่ โรงพยาบาลน่าน

๒.เมื่อวันที่ ๒๔ เดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมาผมได้เข้ารับการอบรมด้านการประกันภัย (กปภ) ซึ่งถือเป็น  
เรื่องใหม่ที่ทุกคนควรได้รับรู้ อาจจะทำให้โอกาสในการจัดการอบรมโดย เชิญทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มาให้  
ความรู้ เนื่องจากค่าสินไหมทดแทนต่างๆได้ปรับเปลี่ยนจากเดิม อาจจะเสียเปรียบบริษัทประกันภัยได้ หากเกิด  
ปัญหาในเรื่องของถูกรถเฉี่ยวชน ต้องนอนโรงพยาบาล ต้องรีบติดต่อประสาน คปภ จังหวัด โดยด่วนจะได้รับ  
สิทธิอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

#### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

รายงานการประชุมสภาฯเลขานุการสภาฯ ได้ถ่ายเอกสารแจกให้แก่สมาชิกสภาฯทุกท่านไป  
แล้ว และรายงานการประชุมก็ได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว มี  
สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  
สภาฯ สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันจันทร์ ที่ ๑๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ครับ  
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ด้วยคะแนนเสียง ๑๘ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง ไม่  
เห็นชอบ - เสียง

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องญัตติเสนอเพื่อพิจารณา

### ๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ครั้งที่ ๓

#### นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์ เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯที่เคารพ ผมขออนุญาตชี้แจงแก่นักวิเคราะห์ฯ เนื่องจากติดการประชุม สำหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ มีความจำเป็นจะต้องแก้ไขปรับปรุงในครั้งที่ ๓ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาระดับการศึกษาและเพิ่มอัตราการเรียนต่อ ในโครงการซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความปลอดภัย (เนื่องจากที่ผ่านมาได้เกิดวาทภัย) งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคล การจัดการหาวัสดุที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานท้องถิ่น ในโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่นผ่านระบบสารสนเทศตามที่ สก.กำหนด และเอกสารข้อมูลงานบริหารงานทั่วไปต่าง ๆ ของสำนักงานปลัด อบต. จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขปโคค แนวทางการพัฒนาสาธารณสุขปโคคและสาธารณสุขปการอย่างทั่วถึง ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอ สำหรับการอุปโภคและการเกษตร โดยดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจัดสรร หมู่ ๖ จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาควบคุมและวางระบบกำจัดขยะมูลฝอยการลดปัญหามลพิษทางอากาศและน้ำ จำนวน ๒ โครงการ คือ

๔.๑ โครงการฝังกลบขยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดภาวะน้ำขัง และการรั่วไหลของขยะ ในพื้นที่บ้านหมู่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙ จำนวน ๙ แห่ง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๔.๒ โครงการขุดบ่อขยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการบริหารและดำเนินการจัดการขยะแบบถูกหลักสุขาภิบาล จำนวน ๒ บ่อ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๕ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำตลาดกลาง (เนื่องจากที่ผ่านมาได้เกิดวาทภัย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีสถานที่รองรับการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร จำนวน ๑ แห่ง ๕๐,๐๐๐ บาท

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

ครับ รายละเอียดของโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ที่ทางเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงไปแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันท์ และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ อบต.เมืองจันท์ แล้วในวันนี้เป็นการเสนอเพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันท์ ก่อนที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันท์ จะประกาศใช้ ไม่ทราบว่า จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายเพิ่มเติม ก็ขอเชิญครับ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายเพิ่มเติม ผมก็ขอให้ที่ประชุมสภาฯได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา ๓ ปี (๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ครับ

ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๘ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง

### ๓.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๐

๑) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๕ ตำบลเมืองจันท์ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จำนวนเงิน ๓,๗๐๐ บาท

๒) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำตลาดกลาง(สำนักงานปลัดฯ จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

๓) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านเมืองจันท์เหนือหมู่ ๖ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๔) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(โน้ตบุ๊ก)สำหรับใช้ในสำนักงาน จำนวนเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)

นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์ เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯ ที่เคารพ ในบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯและการอนุมัติจากนายอำเภอภูเพียงแล้ว มีความจำเป็นที่จะต้องโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีจำนวนทั้งสิ้น ๔ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.โอนลดจากแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยวงบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ โครงการฝึกอบรมการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (สำนักงานปลัดฯ) จำนวนเงิน ๕๓,๗๐๐ บาท เพื่อไปตั้งในโครงการใหม่ จำนวน ๒ โครงการ คือ

๑.๑ โอนเพิ่มในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ ๑.๑.๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๕ (กองการศึกษา) จำนวนเงิน ๓,๗๐๐ บาท ๑.๑.๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำตลาดกลาง (สำนักปลัดฯ) จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

๒. โอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อไปตั้งจ่ายในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านเมืองจันทบุรี หมู่ ๖ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๓. โอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวนเงิน ๑๑,๘๔๐ บาท และโอนลดจากแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการ วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการฝึกอบรมการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จำนวนเงิน ๔,๑๖๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท เพื่อไปตั้งในโครงการใหม่ จำนวน ๑ โครงการ คือ

๓.๑ โอนเพิ่มในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์( โน้ตบุ๊ก) สำหรับงานสำนักงาน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

ครับ สำหรับโครงการที่จะทำการโอนงบประมาณฯ ในแต่ละโครงการก็เห็นว่าจะมีความจำเป็น โดยเฉพาะโครงการที่เป็นความรับผิดชอบของหมู่บ้าน เช่น โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านเมืองจันทบุรี หมู่ ๖ ก็คงจะไปตามความประสงค์ของทางหมู่บ้าน โดยสมาชิกสภาในฐานะตัวแทนดำเนินการ ทางที่ประชุมสภาฯ ก็คงไม่มีข้อสงสัยใด ๆ ก็คงจะไปตามนั้น ซึ่งไม่ทราบว่า ทางท่านสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นจะมีข้อคิดเห็นแตกต่างเป็นประการใดหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯขออภิปรายเพิ่มเติมหรือแสดงข้อคิดเห็นเป็นอย่างอื่น

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายเพิ่มเติม ผมจะขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวนทั้งสิ้น ๔ โครงการ คือ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๕ ตำบลเมืองจันท์ อำเภอกุเพียงจังหวัดน่าน ,โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำตลาดกลาง(สำนักงานปลัดฯ),โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านเมืองจันทบุรี หมู่ ๖ และโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(โน้ตบุ๊ก)สำหรับใช้ในสำนักงาน ครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๘ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง

๓.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๓.๓.๑ โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าและที่แปร่งฟัน สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม่สามัคคี หมู่ ๙ ตำบลเมืองจันท์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดน่าน จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

๓.๓.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมู่ ๘ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)

นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์ เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯที่เคารพ ผมขออนุญาตนำเรียนไปพร้อมกันทั้งสองโครงการที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง นะครับ คือ

โครงการที่ ๑ เป็นโครงการเพื่อก่อสร้างอ่างล้างหน้าและที่แปร่งฟัน สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่สามัคคี หมู่ ๙ เนื่องจากกาหนดตามรูปแบบรายการและข้อกำหนดของอบต เมืองจันท์เดิมได้มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เกี่ยวข้องเนื่องกับปริมาณงานที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณฯ เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ ซึ่งในรายละเอียดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ คือโครงการเพื่อก่อสร้างอ่างล้างหน้า และที่แปร่งฟันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่สามัคคี หมู่ ๙ ปริมาณงานขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๔ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร (แผนพัฒนาสามปี หน้า ๔๕ ลำดับที่ ๑๓)

โครงการที่ ๒ รายละเอียดเดิม เป็นโครงการเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดมีไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร )ปริมาณงานแบ่งเป็น ๒ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า ๔๙ ลำดับที่ ๕

เปลี่ยนรายละเอียดเป็น โครงการเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดมีไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร) ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (แผนพัฒนาสามปี หน้า ๔๙ ลำดับที่ ๕

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

ครับ สำหรับโครงการแรก ก็ได้คุยกันในรายละเอียดกับทางกองช่างแล้ว ซึ่งได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในรายละเอียด และเห็นว่ามีความจำเป็น เนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องกับพัฒนาการของเด็ก และในส่วนของคุณะกรรมการศูนย์ฯ ก็ไม่มีความขัดข้องในเรื่องนี้ สำหรับโครงการเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ ๘ ก็คงเป็นไปตามความต้องการของหมู่บ้านที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลง ก็คงไม่มีปัญหาอะไร ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะแสดงความเห็นหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผมก็ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒ โครงการ คือโครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าและที่ปรองพั้น สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม่สามัคคี หมู่ ๙ และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ ครับ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)

ที่ประชุม มีมติให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๘ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง

#### ๔. เรื่องอื่น ๆ

##### ๔.๑ เรื่องไฟฟ้าสาธารณะของตำบลเมืองจิ่ง

นายชณธรินทร์ บัวผัน สมาชิกสภา หมู่ ๖

ครับ ผมอยากจะขออนุญาตท่านประธานสภาฯ นำเรียนไปยังคณะผู้บริหารฯ เพื่อนำเสนอในเรื่องของไฟฟ้าสาธารณะของตำบลเมืองจิ่ง ซึ่งขณะนี้เห็นว่า การแก้ไขไฟฟ้าดับ สามารถทำได้ดีขึ้นก็ขอขอบคุณไปยังทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่อยากจะเสนอว่า ในเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราเคยคุยกันว่า จะปรับไปใช้โคมไฟฟ้าที่มีความประหยัด และเราอาจจะค่อยเปลี่ยนไปเท่าที่เรามีงบประมาณที่จะสามารถทำได้ ก็น่าจะดีกว่าใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ ที่ใช้ในปัจจุบันนี้ ครับ

ที่ประชุม รับทราบ

.....  
ปิดประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์)  
เลขานุการสภา อบต. เมืองจิ่ง

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายบุญนะ ตามล)  
ประธานสภา อบต. เมืองจิ่ง

กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายบุญธรรม แสนดวงแก้ว)

(นายทัตธน หาดพรม)

(นางระเบียบ กะรัตน์)